
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ร่าง พ.ร.บ.จดัเก็บเงินสมทบ 

สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ ์    -เสนอรายงานพิเศษว่า ผลรับฟังความคดิเหน็ร่างพ.ร.บ.จัดเกบ็เงินสมทบฯ มเีสยีงคดัค้านหลายประเดน็ แต่สธ.ไม่

ยอมแก้ไข ให้เหตผุลว่าได้รับความเหน็ชอบจากก.การคลังแล้ว นอกจากนี้  รายงานวิเคราะห์ผลกระทบไม่มีผลกระทบ

ของชาวไร่ยาสบู และยังระบุว่าไม่มีวิธอีื่นที่จะแก้ปัญหาการเงินของระบบบัตรทอง ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีผู้เสนอแนะให้มี

การร่วมจ่าย แต่สปสช.กลับคัดค้าน หากรัฐบาลเหน็ชอบร่างพ.ร.บ.นี้  แสดงว่าเลือกไม่ปฏิรูประบบบัตรทองให้เกิด

ความย่ังยืน แต่จะสร้างความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม โดยให้ผู้บริโภคบุหร่ีและชาวไร่ยาสบูแบกรับภาระแทนผู้ใช้บัตรทอง 

48 ล้านคน เป็นความย้อนแย้งในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้  

แนวหน้า     -เสนอบทความว่า มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.จัดเกบ็เงินสมทบฯ อาทิ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคด ีผอ.

สาํนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ระบุว่า รัฐเลือกปฏบิัติ ไม่เกบ็ภาษีเพ่ิมจากสนิค้าบาปอื่น เช่น สรุา เบียร์ และยา

เส้น ขณะที่ รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

ระบุว่า การเกบ็จากบุหร่ีเพียงอย่างเดียวไม่เป็นธรรม ขอให้รัฐบาลทบทวน โดยยึดความย่ังยืน ความเป็นธรรมใน

สงัคม และหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นตวัตั้ง  

 

ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย 

    -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะ

คณะกรรมการปฏริปูระบบประเทศด้านสาธารณสขุ กล่าวว่า ปัญหาผู้ป่วยล้นรพ. ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเพียงพอ เป็น

ปัญหาเร้ือรังมานาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข 

    นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท. กล่าวว่า แม้สถานการณ์จะดีขึ้ นมากในช่วงหลัง 

เพราะสธ.ได้ออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือ แต่ช่วยได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นเหตุ

ของปัญหาคอืจาํนวนคนไข้ที่มารพ.มากขึ้น ม ี3 สาเหต ุคอื 1.ขาดความรู้ในการดูแลสขุภาพตนเอง 2.ละเลยที่จะดูแล

ตัวเอง และ 3.การยกมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ต้องใช้เงินจาํนวนมาก ขณะที่

ความคาดหวังของผู้ป่วยย่ิงมมีากขึ้น จึงมปัีญหาเร่ืองการเงินการคลัง แม้จะปรับเปล่ียนมาช่วยเหลือกนัภายในจังหวัด 

แต่ยังเป็นไปตามรายหัวประชากรในแต่ละพ้ืนที่ ดงันั้น หากไม่แก้ไข 3 ข้อนี้  กจ็ะยังมปัีญหาความแออดัต่อไป 

เดลินวิส ์

 

    -เสนอข่าว พญ.อจัฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.อนิทร์บุรี กล่าวถึง ข่าวรพ.อนิทร์บุรี ค้างค่าไฟฟ้าจนเกดิไฟฟ้า

ดบับ่อยคร้ัง ว่า รพ.ไม่เคยค้างจ่ายค่าไฟฟ้า สาเหตทุี่ไฟฟ้าดบับ่อยเกดิจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสงิห์บุรีกาํลัง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.อินทร์บุรีใช้ไฟจากสถานีย่อย ทาํให้มีกาํลังส่งไฟน้อย ซึ่งไฟดับไม่เกิน 5 นาทีและไม่มี

ผลกระทบ เนื่องจากรพ.มรีะบบไฟฟ้าสาํรอง คาดว่าระบบไฟฟ้าจะเสรจ็สมบูรณภ์ายในต้นปี 2563 

   ด้าน นพ.ประจักษ ์สลีาชาต ิผอ.รพ.ม่วงสามสบิ จ.อบุลราชธานี กล่าวถึงปัญหาความแออดัของรพ.ม่วงสามสบิ ว่า 

ได้พยายามแก้ปัญหาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีองประชาชน โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. จัดระดมทุนขอบริจาค

เงินเพ่ือสร้างตกึผู้ป่วย และจัดซื้อเวชภัณฑ ์อปุกรณท์างการแพทย์ โดยจัดทอดผ้าป่าการกุศลวันที่ 8 ธ.ค. นี้  ตั้งเป้า 5 

ล้านบาท เพ่ือขยายตึกผู้ป่วยเพ่ิมอกี 24 เตียง และอกีส่วนหนึ่งใช้จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และจะจัด

กจิกรรมวิ่งการกุศลเพ่ือระดมทุนสร้างอาคารพักญาตผู้ิป่วยด้วย 

 ปัญหาท่ีพกับุคลากร สธ. 

มตชิน      -เสนอข่าว นายริซก ีสาระ๊ เลขาธกิารชมรมนักวิชาการสาธารณสขุ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบุคลากรที่

ประจาํในรพ.สต.ทั่วประเทศมีปัญหาเร่ืองบ้านพัก หลายแห่งไม่มีร้ัว ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีความปลอดภัย และไม่ค่อย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่ได้รับกจ็ะนาํไปใช้เร่ืองการประกวดรพ.สต.ติดดาว ที่กงัวลคือ เมื่องบประมาณมา

จะถูกตดักลางทาง ทาํให้สดุท้ายรพ.สต.แทบไม่เหลือ และระหว่างที่ยังไม่ได้งบประมาณ ควรมรีถรับส่งบุคลากรรพ.

สต.  

    นพ.ประดษิฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธแ์พทย์รพศ./รพท. (สพศท.) และรองผอ.รพ.ราชบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่5 ตุลาคม 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3    โทรสาร 0 2591 8613  เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

งบประมาณจะมุ่งเน้นไปที่การบริการผู้ป่วย เมื่อสธ.มนีโยบายในการดูแลสวัสดกิารตรงนี้  ถอืเป็นเร่ืองดมีาก ปัญหาคอื 

การของบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง ใช้เวลาอย่างตํ่าประมาณ 3 ปี ระหว่างนี้ ต้องมกีารบริหารจัดการ 

โดยรพ.ราชบุรีมแีฟลตที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ประมาณกว่า 100 ห้อง หากมีเพ่ิมอีก 100 ห้อง คาดว่าจะ

ช่วยแก้ปัญหาและทาํให้บุคลากรสาธารณสขุทาํงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

     นพ.ทศพล ดษิฐ์ศิริ ผอ.รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รพ.แม่สะเรียงมีแพทย์ 15 คน พยาบาลกว่า 100 

คน แต่ยังต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลอกีมากเพ่ือให้เพียงพอกบัผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต

โดยพยาบาลเฉพาะทาง ในส่วนที่พักแพทย์และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ 

และแม้ว่าบ้านพักจะก่อสร้างมานาน แต่รพ.ได้ปรับปรงุรักษาอยู่ตลอดเวลา 

    -นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า ส่วนตัวให้ความสาํคัญกบัอาคารรพ.

สต.ทั่วประเทศที่ใช้งานมานานเกือบ 20 ปี ปัจจุบันมีสภาพชาํรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ขอให้หน่วยงานส่วนกลาง

สนับสนุนงบลงทุน เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย รวมทั้งบ้านพักของรพ.สต.จาํเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมบาํรงุด้วยเช่นกนั 

 

มตชิน ไทยรัฐ 

โยกยา้ยผูบ้ริหาร สธ. 

   - เสนอข่าว บุคลากร ภายในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แพทย์ พยาบาล และบุคลากรฝ่ายต่างๆ กว่า 50 คน พา

กนัแต่งชุดดาํเดนิและถอืป้ายรอบโรงพยาบาลคดัค้านคาํสั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชยักุล ผอ.รพ.ศูนย์ขอนแก่น  

สาํนักข่าวไทย 

 

 

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ แต่ง

ชุดดาํถือป้ายประท้วงการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ที่ จ.ขอนแก่น และ จ.เลย ว่า การออกมาประท้วงเป็นเร่ือง

ธรรมดาที่อาจเป็นความรักความผูกพันของบุคลากร การย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น ไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 

เจ้าตัวกยิ็นดี เพราะทาํงานที่รพ.ขอนแก่นมานานถึง 3 ปี ส่วนการย้ายผอ.รพ.เลย ไป รพ.บึงกาฬ เป็นการย้ายมา

จังหวัดใกล้เคยีงกนั และต้องการให้ไปช่วยพัฒนาระบบสาธารณสขุ 

ไทยรัฐ    - เสนอข่าว นพ.บรรพจน์ สวุรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสนิธุ ์กล่าวว่า ได้ไปย่ืนหนังสอืเพ่ือขอลาออกจากราชการแล้ว

เพราะหากจะให้ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.เลย ตนคงไม่ไปเพราะต้องเดนิทางไกลและจริงๆควรมีการมาสอบถามความเหน็

ก่อนที่จะ มกีารโยกย้าย ดงันั้นกข็อกลับไปทาํงานที่บ้านดกีว่า เพราะอายุราชการกเ็หลือเพียง 2 ปี เท่านั้น 

 ลูกจา้งแพทยแ์ผนไทยรอ้งขอบรรจุ 

เวบ็ไซต ์Hfocus      -เสนอข่าว 4 3นายธราธร อัศว์วัธวรโชต ิประธานชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า วันที่ 8 

ต.ค. 2561 สมาชิกชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทยฯ ประมาณ 100 คน เตรียมเดินทางไปทาํเนียบรัฐบาลเพ่ือขอความ

เป็นธรรมในการจัดสรรตาํแหน่งบรรจุข้าราชการ สธ. สายงานแพทย์แผนไทย ซึ่งยังตกค้างจาํนวนมาก ทั้งที่มมีตคิรม.

ปี 2555 ให้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวทุกวิชาชีพให้ครบ 75% ซึ่งกรอบขั้นตํ่าของแพทย์แผนไทยคือ 1,531 อตัรา แต่

ได้รับจัดสรรเพียง 512 อตัรา น้อยที่สดุจากทุกสายงาน และหลังจากปี 2559 เป็นต้นมา ไม่ได้รับการบรรจุอกีเลย  

 กญัชาทางการแพทย ์

กรงุเทพธรุกจิ 

เดลินวิส ์

โพสตทู์เดย์ 

    -เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอใช้ ม.

44 ปลดลอ็กกญัชาทางการแพทย์ ว่า ได้รับผลการศึกษา ข้อเสนอยกร่างเฉพาะส่วนของการนาํกญัชามาศึกษาวิจัยให้

เกดิประโยชน์ทางการแพทย์ จาก ป.ป.ส. แล้ว ได้ให้ป.ป.ส.กลับไปทาํข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นบทสรุปขั้นสดุท้าย ชี้ ชัดใน

ประเดน็เหตผุลและความจาํเป็นเร่งด่วน โดยต้องเขยีนมาตรการให้รอบคอบและชัดเจน กาํหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน

วันที่ 12 ต.ค.นี้  ถ้าพิจารณาแล้วมเีหตผุลสมควร จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

สยามรัฐ สปัดาห์

วิจารณ ์

    -เสนอข่าว องคก์ารเภสชักรรมรับมอบกญัชาของกลาง 100 กโิลกรัม จากกองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพ

ติด เพ่ือนําไปศึกษาวิจัยทางการแพทย์ โดยทีมวิจัยได้คัดเลือกคุณภาพของกลางเป็นกัญชาที่ลักลอบนําเข้าจาก

ต่างประเทศ ซึ่งค่อนข้างมีคุณภาพและเป็นพันธุพ้ื์นเมือง โดยจะมีการตรวจพิสูจน์สิ่งปนเป้ือนก่อนนาํไปศึกษาวิจัย

เพ่ือให้ได้สารสกดัต้นแบบกญัชาทางการแพทย์ในรปูแบบนํา้มนักญัชาชนิดหยดใต้ล้ิน ที่พร้อมจะนาํไปศกึษาในผู้ป่วย

เมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพตดิได้แก้ไขให้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ต่อไป 

 

สยามรัฐ 

สารตกคา้งในผกั-ผลไม ้

   -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ยืนยันผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ พบร้อยละ 79 

ปลอดภยั โดยก.เกษตรฯ และสธ.ใช้เกณฑต์รวจวัดตามมาตรฐานสากล เกบ็วิเคราะห์มากกว่า 7 พันตัวอย่าง ส่วนที่มี

สารตกค้างเกนิเกณฑจ์ะดาํเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ดย่ิีงขึ้น 
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 เด็กจมนํ้ า 

สาํนักข่าวไทย 

ไทยโพสต ์

    -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การจมนํา้ยังคงเป็นสาเหตุการเสยีชีวิตของเดก็ไทยอายุตํ่า

กว่า 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2551–2560 มรีายงานเสยีชีวิตรวม 9,574 คน เฉล่ียปีละ 957 คน โดยเฉพาะเดือน ต.ค.ซึ่ง

เป็นช่วงปิดเทอม พบว่ามีเดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปีเสียชีวิตการจมนํา้ เฉล่ียวันละ3 คน โดยเดือน ต.ค.ปี 2560 มีเดก็

เสยีชีวิต 75 คน ได้ให้สสจ.เร่งให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครอง ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือป้องกนั 

 

สวท. สาํนักข่าวไทย 

 

โรคไขเ้ลือดออก 

  -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวถงึกรณนีักท่องเที่ยวต่างชาติมีความกงัวล

เร่ืองโรคไข้เลือดออกในไทย ว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทยขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น จาํนวนผู้ป่วยลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง จาก 5,000–8,000 ราย/สปัดาห์ เหลือ 2,000–3,000 ราย/สปัดาห์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สามารถเดนิทางท่องเที่ยวได้ตามปกต ิแต่ขอให้ปฏบิตัตินในการป้องกนัโรคตามปกต ิคอื ระมดัระวังอย่าให้ถูกยุงกดั   

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์     -เสนอข่าว สรุปสถานการณโ์รคไข้เลือดออกของไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 ต.ค. 2561 พบผู้ป่วย 61,917 ราย 

เสยีชีวิต 80 ราย ช่วงหลายสปัดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง สธ.ได้ดาํเนินการป้องกนัควบคุมโรคร่วมกบัทุก

ภาคส่วนในพ้ืนที่อย่างเข้มข้น ด้วยมาตรการ 3-3-1-5 คือ แจ้งทมีเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เรว็ภายใน 3 ชม. ทมี

สอบสวนโรคลงสอบสวนภายใน 3 ชม. ดาํเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศม ี100 เมตร ภายใน 1 วัน และ

ประเมนิค่าดชันีลูกนํา้ยุงลายภายใน 5 วัน ต้องเป็นศูนย์ 

 โรคมะเร็งอณัฑะ 

สาํนักข่าวไทย ไอเอน็

เอน็ 

     -เสนอข่าว นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเรง็อณัฑะพบได้น้อย แต่ละปีมีผู้ป่วย

ราว 0.7 คนต่อชายไทย 100,000 คน หรือคดิเป็นร้อยละ 0.4 ของมะเรง็ทั้งหมดในเพศชาย มกัพบในช่วงอายุ 15-

35 ปี ควรตรวจลูกอณัฑะด้วยตวัเองเป็นประจาํหลังอาบนํา้ ถ้าคลาํได้ก้อนหรือหากไม่แน่ใจควรรีบปรึกษาแพทย์ 

 เดิน-วิ่งการกุศล ช่วยรพ.สมเด็จพระสงัฆราช 

เดลินวิส ์

คอลัมน ์เดล่ี...เม้าท ์

    -เสนอบทความ แพท ชาน ช่างภาพสายเลือดไทยระดับอินเตอร์ เห็นว่ามรีพ.หลายแห่ง ยังขาดแคลนเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์และยารักษาโรค จึงร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพ่ือ 17 รพ." นาํ

รายได้มอบให้รพ.ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชฯ 17 แห่ง 

 ดูแลสุขภาพตา 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ รอบร้ัวทั่ว

ท้องถิ่นไทย 

   -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลสขุภาพตา ว่า หากจาํเป็นต้อง

อยู่หน้าจอนานเกนิ 30 นาท ีควรพักการทาํงานทุก 1-2 ช่ัวโมง ประมาณ 5-15 นาท ีปรับแสงหน้าจอให้พอเหมาะ

ไม่สว่างเกนิไป ไม่ควรทาํงานในที่มดืจัด รับประทานอาหารที่ช่วยบาํรุงสายตา ได้แก่ ผัก ผลไม้ ที่มสีเีหลือง ส้ม อาท ิ

แครอท ฟักทอง ผกัใบเขยีว เช่น คะน้า ปวยเล้ง และดื่มนํา้ให้เพียงพอ 

 อาหารปลอดภยั จ.สมุทรสงคราม 

ไทยรัฐ     -เสนอข่าว นพ.สริุยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม ร่วมกบั สสอ.อมัพวา จัดทมีลงพ้ืนที่ดูแลความปลอดภัย

อาหารบริเวณตลาดนํา้อมัพวา ตั้งแต่เดอืน ก.ย. 2561 โดยเกบ็ตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง ตรวจสารเคมีปนเป้ือน ทั้งสาร

บอแรกซ ์สารกนัเชื้อรา สารฟอร์มาลิน เบื้องต้น ไม่พบสารปนเป้ือนดงักล่าว  

 

ข่าวสด 

คม ชัด ลึก 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

การฆ่าตวัตาย 

      -เสนอข่าว นายสาธติ นะวาระ อายุ 58 ปี อดีตผอ.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย พ่ีชายระบุว่า 

ผู้ตายป่วยหลายโรค ทั้งความดัน เบาหวาน ไขมัน คาดว่าอาจเกดิความเครียดที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบการปฏบิัติ

หน้าที่ในขณะที่ดาํรงตาํแหน่ง ผอ. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เนื่องจากผู้ปกครองได้ร้องเรียนเร่ืองการขึ้นค่าเทอม และ

ย่ืนเร่ืองให้ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สนิ  

สยามกฬีา     -เสนอข่าว นพ.สกุรม ชีเจริญ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนันท ์ชาญศิลป์ นายกสมาคม

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการสมัมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย คร้ังที่ 12 "การสร้างความสมัพันธ ์เพ่ือ

ป้องกนัการฆ่าตวัตาย" ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาการฆ่าตวัตาย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

ฯ รพ.ราชวิถ ี 

 แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย 

มตชิน     -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือกรณีเหตุแผ่นดินไหวและสนึามิที่เกาะสุ
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ลาเวสี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5 ล้านบาท พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้ น ทั้งนี้  สธ.ได้

จัดเตรียมบุคลากร ทมีแพทย์ฉุกเฉิน รวมถงึจิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ 25 คน เพ่ือไปช่วยเหลือดูแลในภาวะฉุกเฉิน โรค

ระบาด สขุาภิบาล สิ่งแวดล้อม หากทางการอนิโดนีเซียร้องขอ 

 โรคมือเทา้ปาก 

เวบ็ไซตรั์กลูก     -ให้ข้อมูลว่า มแีม่ชาวฟิลิปปินสร์ายหนึ่งพาลูกไปเล่นเคร่ืองเล่นในห้าง หลังจากนั้นลูกมไีข้ขึ้นสงู ในปาก ขา เท้า มี

ผื่นแดงขึ้น แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ซึ่งอาจได้รับเชื้ ่อโรคที่ติดอยู่ตามเคร่ืองเล่น ของเล่น และเตือนว่า 

สาํหรับเมอืงไทย พ่อแม่ควรระวังพ้ืนที่ชุมชม หรือจุดที่เดก็ๆ รวมตวัเล่นกนั เช่น โรงเรียน สนามเดก็เล่นในโรงเรียน 

ของเล่นในโรงเรียน เคร่ืองเล่นในห้าง ราวบนัได เป็นต้น 

 


